

Source :

ทันหุ้น

Date : ๕ 6 ส.ค. 2561

Page :

1,7

No :

61075711

**EGCOทุ่มหมื่นล.  
หนุนธุรกิจไฟฟ้า  
พัฒนาครบวงจร**

**ทันหุ้น** - EGCO ตั้งเป้าปีมั่งกำไรโตต่อเนื่อง อัดงบ 1.2 หมื่นล้านบาทต่อ 3 โครงการ ยังไม่รวมงบ M&A ที่คาดว่าจะปิดดีลได้ในปี 2561 → → **อ่านหน้า 8**



EGCO

(ต่อจากหน้า 1)

อีก 1 ดีล เล็งศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า ทั้งแบตเตอรี่ ตัวแทนจำหน่าย และนำพื้นที่โรงไฟฟ้ามาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม

นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า ปี 2561 บริษัทตั้งเป้ากำไรจากการดำเนินงานโตอีก 6% และตั้งเป้ารักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ 10% จากการรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) เต็มปี 3 โครงการ คือ 1. โรงไฟฟ้าคลองหลวง 2. โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง และ 3. โรง

ไฟฟ้าพลังงานใต้พิภพในอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทจะได้รับผลตอบแทนเป็นส่วนแบ่งกำไรจากการถือหุ้น 20.07%

● **อัดงบ 1.2 หมื่นล้านบาท**

โดยในปีเตรียมงบประมาณการลงทุนไว้ที่ 12,000 ล้านบาท สำหรับ 3 โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ โรงไฟฟ้าไชยบุรี สปป.ลาว, โรงไฟฟ้าชานบ้านนาเวนทรา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จและทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในไตรมาส 2 ปี 2562 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ "น้ำเทิน 1" สปป.ลาว อยู่ระหว่างก่อสร้าง ความคืบหน้าประมาณ 25% คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2565

งบลงทุนดังกล่าวยังไม่รวมโครงการใหม่ที่จะเข้าไปลงทุนและโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 3 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าปากแฉง สปป.ลาว, โรงไฟฟ้าสตาร์ เอนเนอร์ยี่ส่วนขยาย (หน่วยที่ 3 และ 4 ประเทศอินโดนีเซีย, และโรงไฟฟ้ากวางจิง ประเทศเวียดนาม

● **มองหาโอกาสลงทุน**

ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เช่น อินเดีย, เมียนมา, ใต้หวัน, เวียดนาม, และกัมพูชา โดยมุ่งขยายสัดส่วนการลงทุนในโครงการประเภทพลังงานหมุนเวียน ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 30% ภายในปี 2569 รวมทั้งการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ คาดว่าในปีนี้มีโอกาสลงทุนในรูปแบบการเข้าซื้อกิจการ หรือร่วมลงทุน (M&A) ในโครงการพลังงานฟอสซิลที่ COD แล้วเพื่อให้สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานได้ทันที อย่างน้อย 1 ดีล

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสนใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าทั้งในส่วนของแบตเตอรี่ และธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งคงต้องพิจารณารายละเอียดและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน รวมถึงการหาพันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุนด้วย ส่วนความคืบหน้าในการนำพื้นที่โรงไฟฟ้าระยองจำนวน 500 ไร่ ที่หมดอายุไปแล้วมาพัฒนาเป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมนั้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนศึกษารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสิ้นปี 2561 ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

● **ต่อยอดกำลังผลิต**

ปัจจุบัน EGCO มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนร่วมทุน 4804 เมกะวัตต์ มีโครงการที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 4260 เมกะวัตต์ ในส่วนนี้แบ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ COD แล้วคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนร่วมทุน 876 เมกะวัตต์ หรือ 20.56% ของกำลังการผลิตทั้งหมด และมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนาสิ้น 3 โครงการ กำลังการผลิตตามสัดส่วนร่วมทุน 544 เมกะวัตต์

ในปีบริษัทจะมีรายได้และกำไรพิเศษเข้ามาจากการขายหุ้น 49% ในโรงไฟฟ้ามาซิโนลอค ในฟิลิปปินส์ ที่จะรับรู้รายได้จากการขาย 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 27,660 ล้านบาทภายในครึ่งแรกปีนี้ และการขายหุ้นทั้งหมด 18.72% ในบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW คาดว่าจะโอนหุ้นแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2561 หากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะทำให้บริษัทมีเงินสดเข้ามามากขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ที่มีอยู่ราว 1,700 ล้านบาท ซึ่งเงินสดดังกล่าวจะนำมารองรับการลงทุนใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น 🌐